

ประเด็นสังคม "เดี๋ยวนี้พ่อแม่สอนลูกกันขนาดนี้หรือ"

นำเสนอเมื่อ : 9 มี.ค. 2558

เป็นกระทู้สุดฮอตจากเว็บไซต์ Pantip เกี่ยวกับกรณีที่พ่อแม่เด็กสมัยนี้ที่ปล่อยให้ลูกทำอะไรก็ได้ตามที่ลูกอยากจะทำโดยไม่ถูกดุด่าหรือสอนลูกในวิธีผิดๆ ทำให้ลูกเขาใจอะไรที่ไม่ถูกต้อง ลองไปอ่านกันครับ

เดี๋ยวนี้พ่อแม่สอนลูกกันขนาดนี้หรือ

วันนี้ (28 กพ 58) เราไปกินข้าวกับครอบครัวที่.....บึงย่าง เซนทรัลเวิลด์ ประมาณหกโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งคะ โต๊ะข้างๆเป็นพ่อแม่มาอยู่กับลูกสองคน ช1ญ1 ได้ยินเสียงเด็กงอแงจะส่งหุ่นยนต์เสียงพ่อแม่โอดเออใจบาง แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรคะ

กินไปซักพัก ลูกชายลูกสาวก็เริ่มโผล่หน้ามาคะ(มีที่กั้นระหว่างโต๊ะนิดหน่อย) ก็ยังกินต่อไป ลูกชายก็เริ่มยื่นมือมาจิ้ม หัวบาง ตัวบาง 2-3ครั้งคะ ก็ยังคิดนะคะว่าเป็นแค่เด็กวัยซน

จนตอนที่เรากำลังก้มหน้ากินเลยคะ ตัวลูกชาย พุ่นทุกอย่างที่กินไปในปากออกมาดัง บู้ดดดดดดดด นึกภาพซากอาหารที่ถูกบดเคี้ยวละเอียดผสมน้ำลายของเด็กนอนนะคะ พุงแรงสูงมา ที่เราอะคะ แบบเหยะมากจุกจุก แต่อันนี้ตัวพ่อแม่ยังไม่รูคะว่าลูกทำอะไรไว้ เราก็เอาทิชชูมาเช็ดจุกจุกออก

แล้วเราก็กินต่อคะ ลูกชายยังโผล่หน้ามาเหมือนเดิม พยายามเอื้อมมือมา เราก็พยายามขยับออกห่างคะ คิดว่าแค่น้ำลาย(ผสมขาว)ก็คงพอแล้ว ปรากฏไม่จบแค่นั้นคะ..

ทิชชูคะ มาเป็นก้อนเลย เช็ดอะไรมาบ้างก็ไม่รู้เป็นคราบๆดวงๆ ปลายมาในถ้วยเราเลยคะ นึกภาพนะคะ ถ้ากำลังกินอะไรรออยู่อยู่ ไม่ใช่จุกจุก พุ่นเต็มจาน แล้วมีเด็กที่ไหนไม่รู้ปาทิชชูอึกลงมา วางเลยคะ ไม่กินต่อแล้ว คือจริงๆพ่อแม่ลูกอะไรดูเป็นคนมีการศึกษาหมดนะ แต่ก็พยายามเข้าใจว่าแบบ เออ เด็กมันกำลังซน พยายามมองโลกในแง่ดีสุดๆคะ

ตอนนั้นแม่เราก็พูดเตือนฝั่งนู้นไป

แม่เรา: คุณคะ ดูแลลูกคุณตั้งหน่อย เมื่อกี้ก็พ่นน้ำลายมา นี่ก็ปาทิชชูมาอีก หลายทีแล้วนะคะ

แม่เด็กก็ขอโทษคะ แล้วก็พยายามบอกลูกให้ไม่มายุ่งกับเรา แต่ไม่ได้บอกให้ลูกขอโทษนะคะ

แต่ตัวพ่อแม่นี้แหละคะ สาบานเลยว่าเค้าพูดอย่างนี้จริงๆ ตอนแรกก็คิดว่าตัวเองหูผาดนะ เพราะไม่คิดว่าจะมีพ่อแม่คนไหนในโลกสอนลูกอย่างนี้

พ่อเด็ก: น้องว.(ชื่อย่อ) อย่าไปยุ่งกับพี่เค้าลูก พี่เค้าเป็นคนใจร้าย เค้าไม่เล่นกับเรานะลูก คนใจดีเล่นกับเรา แต่เค้าเป็นคนใจร้าย

โต๊ะเราไต่ยืนกันทั้งโต๊ะคะ เพราะเค้าพูดเสียงดังมาก แบบ ห๊ะ? นี่คือตั้งใจว่าเราเป็นคนใจร้ายหรือ
พ่อเด็ก: คนใจดีจะเล่นกับเรานะน้องว. พวกนี้เค้าเป็นคนใจไม่ดี เค้าไม่ยอมเล่นกับเรา ไอพวกคนใจร้าย
ตอนนั้นเรากินอะไรไม่ลงแล้วคะ โดนขนาดนั้น เรียกเซ็กบิลเลย ระหว่างนั้นพ่อก็พูดอย่างนี้กับน้องว.
อยู่ตลอดคะ(แต่สังเกตว่าถ้าพูดเรื่องอื่นเสียงจะเบาไป แต่จะเสียงดังตอนวาวาคนใจร้าย)

จนถึงตอนที่เราจ่ายเงินเสร็จ กำลังจะลุกคะ คิดว่าเรื่องจบไปแล้วนะ แต่โต๊ะนั่นเค้าไม่จบ

เสียงปรบมือคะ ดังแปะๆๆๆ เหมือนยังกับอยู่ในงานประกาศรับรางวัล

พ่อเด็กตบมือคะ ยิ้มให้ลูก บอกว่า "เย้ ไปแล้วววว คนใจร้ายไปแล้วว" ..

เอ๊บบบ ญ ตอนนั้นเราเงิบคะ เงิบทั้งโต๊ะเลยคะ คือถ้าเป็นลูกพูดยังเฉยๆนะ นี่คือพ่ออ ออะคะ พ่ออ
คือก็โตแล้ว โตมากด้วยพูดแบบนี้เนี่ยนะ

ยังไม่พอคะ ยังโบกมือไล่ เหมือนเวลาเราไล่หมาไล่แมวอะคะ แต่อันนี้ไล่เราแทน โบกใส่หน้าเลย

พ่อเด็ก: "ไปเลยๆๆๆ คนใจร้าย ไปเลยๆๆๆ คนใจร้ายๆๆ ไปแล้วๆๆๆ เย้ๆๆ"

เราก้เดินออกมาเลยคะ เสียหายที่ไม่ได้ตอบโต้อะไรเลย

สรุปนะคะ เราเป็นคนโดนลั่นๆคะ โดนเด็กพ่นน้ำลาย ปาทิชชูใส่ซ้ามซ้ำ
แต่กลับโดนพ่อเด็กวางๆเป็นคนใจร้าย ตบมือ โบกมือไล่ คือเด็กชนูนี้ว่าแยแล้วนะ
แต่พอเห็นวิธีสอนของพ่อแม่แล้วรูเลยวาท่าไม้ออกมาเป็นแบบนี้

..เดี๋ยวนี้พ่อแม่สอนลูกกันขนาดนี้เลยหรอ..

ที่มา จากกระทู้คุณ สมาชิกหมายเลข 1203947

<http://pantip.com/topic/33302496>